

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป่า

ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป่า

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา พรหมทา	ประธานคณะกรรมการ	ปรีชา พรหมทา	
๒	นายสมหมาย พรหมอ่อน	กรรมการ	สมหมาย พรหมอ่อน	
๓	นายเผด็จ หลักบุญ	กรรมการ/เลขานุการ	เผด็จ หลักบุญ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวหทัยฉวี เสริมศิริ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป่า

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเผด็จ หลักบุญ ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา (เลขานุการ กกก.ตรวจฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลเป่า ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน กกก. เรียนท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป่า ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ทุกท่าน ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และการประชุมสภา อบต.เป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามหนังสือที่ท่านได้รับและผมจะได้ดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน กกก. ในระเบียบวาระที่ ๒ คือการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.เป่า ของกรรมการชุดที่ที่ผ่านมา ผมขอให้เลขานุการ ได้อ่านรายละเอียดเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ

เลขานุการ กกก. เรียนท่านประธานฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาทุกท่าน ผมขออ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำหรับการประชุมนี้นี้ มีผู้ตติดังนี้

- การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการการเมือง และฝ่ายประจำ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

( เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อ่านรายงานการประชุมจบ)

ประธาน กกก. คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจสอบผ่านไปแล้ว มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ส่วนตำบลเปาะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากท่านเห็นสมควรรับรอง โปรดยกมือ

ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน

ประธาน กกก. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

ประธาน กกก. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทุกท่าน วันนี้มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ส่วนตำบลเปาะ จำนวน ๒ ฉบับ คือ

๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ส่วนตำบลเปาะสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มี ๕ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

- วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ
- วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
- วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เฉพาะส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๑.๓ พิจารณาโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด

๑.๔ พิจารณาโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ กองการศึกษาฯ

๒. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ส่วนตำบลเปาะสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มี ๑ เรื่อง ดังนี้

- พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน สำหรับข้าราชการการเมือง และฝ่ายประจำ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับรายละเอียดตามรายงานการประชุมสภา ที่เลขาสภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้กับทุกท่าน เนื่องจากเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากที่ทุกท่านได้ร่วมประชุมในครั้งที่ผ่านมามีท่านอาจจะสับสน ก็ขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจให้ตรงกันและเบื้องต้นผมได้ตรวจสอบแล้ว เนื้อความครบถ้วน แต่ขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามที่สภาฯ ได้ประชุมหรือไม่ เชิญคุณสมหมาย

นายสมหมาย เวียนท่านประธานฯ จะเห็นว่าในการละเอียด มีพิมพ์ผิด ตอนต้นเล็กน้อย แต่ก็เป็นที่ไปตามระเบียบวาระการประชุมสภา และส่วนที่ตกลงกันก็ขอแจ้งให้เลขานุการสภาฯ แก้ไขต่อไป




ประธาน กกก. ขอขอบคุณครับ มีท่านใดจะเสนอหรืออภิปราย สามารถทำได้เพราะถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ต้องร่วมพิจารณาให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมสภาฯ สำหรับสัปดาห์พิมพ์ผิดหรือตกหล่นเล็กน้อย จะได้แจ้งให้เลขานุการสภาฯแก้ไขต่อไป มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากทุกท่านเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาโปรดยกมือครับ


ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน กกก. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจพร้อมมือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะเป็นอย่างดี ฤดูกาลนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว จะเห็นว่ามีฝนฟ้าคะนองเกือบทุกวัน ในแต่ละหมู่บ้านและพื้นที่คงจะลักษณะเดียวกัน แต่มีกจะตกกลางคืนก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ อีกทั้งฤดูฝนนี้ อากาศร้อนอบอ้าว ยุ้งลายก็มีมาก ได้ข่าวที่สนามบาสก็ได้มีใช้เลือดออกในเขต อบต.เป๊าะ ก็ต้องระวังตัว มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาประชุมร่วมกัน สำหรับวันนี้ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม  
( นายเสด็จ หัตถกุล )  
เลขานุการฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
( นายปรีชา ทองหมอก )  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ